



ปีที่ 67 ฉบับที่ 21386 วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 หน้า 7



## กลยุทธ์เพิ่มค่า..สังข์หยด ถาวภาค..จะมีใครอายุไทย

“ซึ่งข้าวสารขาวเป็นกิโล ใครก็ทำได้แต่ทำยังไงให้ข้าวที่ขายมีราคาสูงกว่าที่อื่นนี่จึงเป็นเรื่องต้องคิดหาวิธีสร้างความแตกต่างทำยังไงให้ข้าวปลูกในพื้นที่ที่ท่าเดิมขายได้ราคาเพิ่มมากขึ้น”

ความคิดนี้วนเวียนอยู่ในหัวลุงนัค อ่อนแก้ว ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง ต.ปิ่นตอ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ตลอดเวลา...กระทั่งเจอคำตอบ ต้องพัฒนาคุณภาพข้าว ให้เป็นเกรดพรีเมียม ไม่เพียงจะทำให้กลุ่มผู้บริโภคยอมรับ ยังสามารถเปิดตลาดสร้างโอกาสทางการค้าขายได้ขึ้น

ลุงนัคเล่าให้ฟังเมื่อก่อนชาวบ้านปลูกข้าวสังข์หยดไว้เพื่อ

กินในครัวเรือนราคาขายจึงได้แค่ตันละ 3,000-3,500 บาทแต่เมื่อคนในเมืองเริ่มรู้จัก ข้าวสังข์หยดมีภาคใต ไปวัดขึ้นธาตุเหล็กสูง มีสารช่วยป้องกันมะเร็ง แม้ความต้องการเพิ่มขึ้นแต่ราคากลับย่ำแย่เวียนเท่าเดิม เลยปรึกษากกรมการข้าวหาวิธีทำให้ข้าวสังข์หยดมีราคา

ให้ค่าแนะนำทุกขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ ควบคุมการปลูก ระยะเวลาเก็บเกี่ยว เพื่อให้ได้ข้าวสารออกมามีคุณภาพ

“การปลูกข้าวนอกจากปรับกระบวนการผลิตให้ปลอดสารเคมี ระยะเวลาในการเกี่ยวข้าวเน้นวันเป็นถึงสำคัญ วิชาทางวิชาการแนะนำให้เกิดข้าวช่วงหลังหลังแล้วงูใช้วิชาดูรอให้ข้าวแก่จัด ตอนเช้าหันเกี่ยวข้าว เพราะยังมีความชื้นจากน้ำค้างหลงเหลืออยู่ ต้องเกี่ยวโดยตั้งแสมคณณะ ความร้อนจะช่วยไล่ความชื้นทำให้ข้าวแห้งเกี่ยวข้าวปีนส่งเข้าโรงสีทันที

หลังจากจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อปรับระบบการปลูกให้เป็น GAP ควบคู่กับการสร้างโรงสีให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP จึงขอให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรมการข้าวและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มาเป็นที่ปรึกษา





**ให้ โรงสีช่วยได้ความชื้นอีกที เพราะถ้าทำกันแบบ  
ปล่อยให้ข้าวบ้านตากข้าวเอง คากทิ้งไว้บนลานความ  
ร้อนไม่คุ้มแน่นอน นำข้าวไปสี เมล็ดแตกหัก จะมีมาก”**

**ส่วนเรื่องเมล็ดพันธุ์ปัจจัยสำคัญที่จะ  
ทำให้ข้าวมีคุณภาพ ดุงนัค จะใช้วิธีเปลี่ยน  
พันธุ์ข้าวทุก 3 ฤดู โดยรับมาจากศูนย์วิจัย  
ข้าวพัทลุง เพราะถ้านำพันธุ์เก่ามาปลูกต่อกัน  
ไปเรื่อย ข้าวจะเสียให้เมล็ดน้อย แต่ในการเปลี่ยน  
พันธุ์จะใช้วิธีทยอยเปลี่ยน โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น  
โซนๆ ทั้งนี้เพื่อเมล็ดพันธุ์ที่กรมการข้าวผลิตออก  
มา จะได้เพียงพอต่อการใช้ ชิมเปลี่ยนที่เดียวพร้อม  
กันหมด เมล็ดพันธุ์มีไม่พอแน่**

**และจากการพัฒนาตัวเองก้าวสู่การปลูกข้าว  
แบบ GAP ดุงนัค บอก ว่า ช่วยทำให้กลุ่มวิสาหกิจ  
ชุมชนความขุ่นเกิดความเข้มแข็ง ช่วยชาวบ้าน  
ขายข้าวเปลือกได้ราคาสูงถึงขั้นละ 17,000 บาท  
และทำให้การปลูกข้าวกลายเป็นแหล่งรายได้สำคัญ  
ให้กับชาวบ้าน...เพราะวันมีชุมชนไม่ได้ปลูกข้าว  
ขายเป็นแค่ข้าวเปลือก**

**แต่มีการแปรรูปเป็นข้าวสาร และผลิต-  
ภัณฑ์แปรรูปต่างๆมากมายและถูกค้าส่วนใหญ่  
เป็นกลุ่มรักสุขภาพจากจีน และสิงคโปร์...  
ในขณะนั้น โฆษณาภาครัฐยังคงงม โข่งอยู่กับ  
เรื่องอื่นๆ**

**เว็ญพิชญา เตียว**